



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 7-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มติทปอ. เลื่อนประกาศรับตรง 'ก.พ.'

- แทนขยับสอบ GAT/PAT-ห้วงแก้ปัญหาไม่ถูกจุด
- ยันน.ศ.หนุน 'เปิด-ปิด' อาเซียน-ขอแค่แก้ผลเสีย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนตามประเทศในอาเซียน ซึ่งมีข้อเรียกร้องให้ทบทวน และขอให้กลับมาเปิด-ปิดภาคเรียนในช่วงเวลาเดิม โดยยืนยันว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนในช่วงนี้ เนื่องจาก ทปอ.ได้พูดคุยกันไว้แล้วว่า จะใช้ช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในปี การศึกษา 2560 ก่อนดูข้อดีข้อเสีย แต่พอมีเสียง ทักท้วงมา ก็ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ทำวิจัยซึ่งอยากให้ทุกคนพลวิสัย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือนนี้ ส่วนกรณีที่กลุ่มสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (สภท.) ได้ยื่นหนังสือถึง ทปอ.ให้ทบทวนเรื่องนั้น เท่าที่พูดคุยในภาพรวม นิสิตนักศึกษานับสนุนการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน แต่อยากให้แก้ปัญหาเรื่อง ที่ส่งผลกระทบต่อ เช่น การสอบเข้ารับราชการและการสอบเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเปิด

รับในช่วงมีนาคม-เมษายน การตรวจเลือกทหารกองเกิน ซึ่ง ทปอ.รับจะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมา ทปอ.ได้เคยประสานกระทรวงกลาโหม (กท.) ขอให้เลื่อนการเกณฑ์ทหาร ซึ่ง กท.ก็เห็นด้วย ในหลักการ

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้หารือ กรณีที่ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้เลื่อนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 ที่เดิมสอบในเดือนตุลาคม ไปอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้เด็กเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทปอ.เห็นด้วย แต่การสอบ GAT/PAT เป็นการสอบวัดความถนัดในสาขาที่เด็กจะเข้าเรียน ไม่ได้วัดความรู้ทางวิชาการเหมือน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ดังนั้นจะจัดสอบ GAT/PAT เมื่อไรก็ได้ ไม่ต้องรอให้เด็กจบ และวัตถุประสงค์ของข้อสอบ GAT/PAT เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ข้อสอบเดียวกัน ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าเรียนต่อใน มหาวิทยาลัย ซึ่งให้เด็กไม่ต้องวิ่งรอกสอบ โดยเฉพาะ

การรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งจะใช้คะแนน GAT/PAT ในการสอบครั้งแรกเดือนตุลาคมไป ใช้ในการคัดเลือก ซึ่งหากเลื่อนจะเกิดปัญหา และไม่ได้แก้ปัญหาที่อยากให้เด็กตั้งใจเรียนในห้องเรียน จนจบ

"การเลื่อนสอบ GAT/PAT ไม่ได้แก้ปัญหา เพราะมหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบรับตรงตั้งแต่ เดือนธันวาคมจนถึงมกราคม ซึ่งเท่ากับว่าเด็กที่สอบรับตรงได้ จะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะไปเรียนที่ไหน ดังนั้น ทปอ.จะขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ง ขอให้เลื่อนประกาศผลสอบรับตรง มาเป็นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ หลังการสอบโอเน็ต เสร็จสิ้น เพราะหากเด็กไม่รู้ว่าตัวเองสอบติดที่ไหน ก็จะตั้งใจเรียน" นพ.อุดมกล่าว

